

Những lỗi lầm nên tránh khi học Online

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Thứ Hai, 29 Tháng 3 Năm 2010 21:29

Việc học trên mạng (Online) ngày nay không chỉ dành cho những người đã vào đời,

đang đi làm nhưng muốn có bằng cấp hoặc học cao hơn nữa có thể dành thời gian thân và có được điều kiện sống tốt hơn, mà còn là một cách học để thay thế các lớp học thông thường trong những năm tới đây.



Tuy nhiên, các giáo sư có kinh nghiệm dạy Online cho hay rất nhiều sinh viên phạm những lỗi lầm cần tránh khi học cho nên việc học tập và tiến bộ của họ đều bị ảnh hưởng.

1. Không chú ý tìm hiểu về trường trước khi ghi danh:

Vì đa số các công ty và các trường đại học khác không nhận tín chứng chỉ những trường không được công nhận (accredited), nên bạn sẽ phí phạm thời gian và tiền bạc nếu ghi danh đi học những trường lỗi lầm này. Hiện có nhiều trường đại học công lập trên toàn quốc Hoa Kỳ đưa ra chương trình học Online và được công nhận với giá trị bằng cấp như các lớp học “truyền thống”. Trước khi ghi danh bạn hãy hỏi thầy cô nhà trường về lãnh vực này.

Những lỗi mà bạn nên tránh khi học Online

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Thứ Hai, 29 Tháng 3 Năm 2010 21:29

Trên mạng cũng phải có khả năng đọc hiểu bài, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn về các chi tiết kỹ thuật khi học. Lỗi đầu tiên của học Online là bạn có thể học bài, làm bài bất cứ khi nào thuận tiện, nhưng điều này sẽ là sự bất tiện nếu bạn có câu hỏi vào ngày cuối tuần mà chẳng ai hiện diện để giúp đỡ.

2. Không chú ý đến thời gian học hành:

Nhiều bạn có thói quen học Online rất dễ dàng, không phải cố gắng nhiều như khi vào một lớp học trong trường. Đây là một điều rất sai lầm! Đừng có kỳ vọng, bạn phải dành ra ít nhất 10 tiếng mỗi tuần cho mỗi lớp, và bạn cũng cần có nghỉ hè hay nghỉ Xuân (Spring break) gì đó. Các thầy cô cho thầy tuy các sinh viên Online không phải dành thời gian cho việc di chuyển, học dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc và học bài. Nên tìm hiểu về đòi hỏi của thời gian học tập trước khi bạn ghi danh. Một trường Online thật sự có giá trị sẽ cho bạn biết rõ về nhu cầu này. Nhiều trường Online còn có điều kiện là người sinh viên phải tham dự vào cuộc thảo luận trong lớp qua việc đưa lên những nhận xét, phê bình ít nhất hai lần một tuần, bạn ngày một tuần. Bạn có thể làm bài khi ăn, khi nghỉ trưa, hoặc ngay khi chờ thay nhớt xe, nhưng sẽ không có gì thay thế được nỗ lực học tập thật sự.

3. Không có một thời khóa biểu rõ ràng:

Nên nhớ, chúng phải vì học Online, chúng phải vào lớp, mà bạn không cần phải có một thời khóa biểu để hoàn tất bài vở và chuẩn bị cho việc thi cử. Bạn không thể dành phút cuối mỗi học bài hoặc chuẩn bị nộp bài tập. Những sinh viên học Online chính là những người có tinh thần kỷ luật cao, có ý thức tự giác và có khả năng đón nhận những điều kiện qua những gì học được trên màn hình.

4. Không đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật của nhà trường:

Ngày nay, nhiều trường Online đòi hỏi những người ghi danh đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về máy tính toán, hiểu biết cách sử dụng, và dễ dàng theo những hướng dẫn trên máy. Bạn cần lưu ý điều này để có thể theo kịp các bạn khác trong lớp học khi cùng học bài và nộp bài. Bạn vẫn có thể nhờ vào sự trợ giúp của nhân viên kỹ thuật trong trường nhưng những trường không phải lúc nào cũng có ngay.

Những lỗi mà bạn nên tránh khi học Online

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Thứ Hai, 29 Tháng 3 Năm 2010 21:29

5. Giáo sư không có kinh nghiệm dạy Online:

Bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn nếu bạn và giáo sư tiếp xúc có kinh nghiệm dạy Online. Vì dạy mặt đối mặt học bình thường và dạy Online là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Đôi khi phải mất một kỳ khóa, người giáo sư mới quen với việc ra bài vở, trả lời sinh viên, giúp có sự thảo luận trao đổi.

6. Lười quá nhiều lúc cùng lúc:

Nếu bạn chưa bao giờ học Online, nên khởi đầu với một lớp duy nhất để có kinh nghiệm, đừng thấy học Online đòi hỏi nhọc nhằn gì cả chính mình. Nếu bạn muốn đăng ký nhiều lớp cùng một lúc thì phải chú ý chọn cho kỹ càng, không khác gì việc bạn đầu tư thời gian vào một lớp học “truy cập thông minh.” Nhiều sinh viên Online gặp quá nhiều sự khó khăn vì không quen với cách sử dụng kỹ thuật cũng như bài vở tràn ngập.

7. Học Online không có nghĩa dễ dàng quay cóp:

Nhiều người có ý tưởng sai lầm là trong lớp Online, bạn sẽ dễ dàng sao chép. Phần lớn các trường học online có giá trị đều có những phương thức chống lại việc sinh viên sao chép từ những nguồn có trên mạng (cũng giống như trong một lớp học bình thường). Thêm vào đó, các bài tập, bài kiểm tra, cũng được soạn để buộc bạn phải suy nghĩ. Những người bạn ý thức việc đi học là để giúp cho chính mình thì cho dù ngồi một mình trong phòng hay trong lớp học với nhiều người khác, bạn sẽ vẫn có những nỗ lực học hỏi lẫn nhau.

8. Phải biết học cùng với nhóm Online:

Nhiều lớp Online đòi hỏi người sinh viên phải cùng học với các sinh viên khác qua mạng. Những sinh viên luôn đăng nhập phút cuối mới lo làm bài học không chịu công tác với người khác thường gây khó khăn trả lời cho cả nhóm. Hãy biết rằng học nhóm từ nó đã là một hình thức của sự giáo dục. Việc biết giữ quy tắc và ngăn ngừa khó khăn xảy ra khi cùng công tác với người khác là một năng khiếu cần thiết cho bạn khi đi làm.

Tên: Nguyễn Xuân

Thị trấn: Hai, 29 Tháng 3 Năm 2010 21:29
